

**KẾT LUẬN**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045**

-----

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TU) (Báo cáo số 342-BC/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên), ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

1- Sau gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh nói chung và thành phố Hưng Yên nói riêng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TU và đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động xây dựng thành phố Hưng Yên đô thị loại II của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố nâng cao. Hầu hết các chỉ số về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm 11%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%; đầu tư xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị được quan tâm. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU còn một số hạn chế, như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có nguy cơ không đạt kế hoạch, nhất là tỷ lệ GRDP/người; tỷ lệ xử lý nước thải tập trung; tỷ lệ số hóa quản trị hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao diện mạo đô thị; việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng các di sản văn hóa, di tích lịch sử còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc triển khai nhiệm vụ

xây dựng 05 xã lên phường còn chậm; quy mô, mật độ dân số chưa đạt tiêu chí tối thiểu của đô thị loại II; việc huy động nguồn lực đầu tư để xây dựng và phát triển thành phố còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 21-NQ/TU; huy động nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết; đa số các dự án lớn đầu tư vào thành phố mới chỉ ở khâu khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch; nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi thị trường bất động sản gặp khó khăn; Khu Đại học Phố Hiến đến nay vẫn chưa thu hút được các trường và sinh viên về học tập, nghiên cứu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng thành phố chưa hiệu quả.

2. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là thành phố Hưng Yên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có kết quả cụ thể các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TU; thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng thành phố Hưng Yên là trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, văn hoá - giáo dục - đào tạo của tỉnh, là thành phố thông minh, sinh thái, hiện đại và văn hiến. Ưu tiên tối đa nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

- Phương châm huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU là: Thành phố Hưng Yên huy động và ưu tiên dành nguồn lực cho thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu và trực tiếp vào các tiêu chí để hoàn thiện mục tiêu là đô thị loại II mà thành phố Hưng Yên còn thiếu.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của thành phố Hưng Yên; đồng thời có lộ trình thực hiện, phân công, phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TU và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, nhất là vốn đầu tư, thu hút đầu tư nhằm hỗ trợ thành phố Hưng Yên để triển khai thực hiện các mục tiêu,

giải pháp đề ra trong Nghị quyết. Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong quy hoạch, trọng tâm là Dự án Khu đô thị Liên Phương, Dự án Khu Đại học Phố Hiến, Dự án xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ, Dự án khu phức hợp đô thị, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao khu vực bãi sông Hồng... để phát triển hạ tầng đô thị và thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc tại thành phố Hưng Yên. Quan tâm phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào thành phố Hưng Yên theo quy hoạch đã phê duyệt và quy định của pháp luật. Nghiên cứu, có phương án bàn giao Trung tâm Hội nghị tỉnh về thành phố quản lý, sử dụng. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Hưng Yên nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai phương án mở rộng quy mô Trường THPT Hưng Yên để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn thành phố.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, ban hành các cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển thành phố Hưng Yên theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại các dự án, chỉ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn những dự án đã bảo đảm nguồn vốn, cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết, chưa cấp bách để tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư quan trọng, tạo động lực phát triển và hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II. Xây dựng phương án và các giải pháp để huy động các nguồn lực cho phát triển, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; khẩn trương tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch 5 xã (Bảo Khê, Liên Phương, Trung Nghĩa, Quảng Châu, Phú Cường), nhất là xã Phú Cường lên phường; sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo phương án, đề án được phê duyệt, trong đó tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố, nhất là hệ thống đường giao thông, hạ tầng các khu dân cư mới, chỉnh trang các tuyến phố cũ, công viên cây xanh, khu vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung; chú trọng chỉnh trang đô thị để diện mạo thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025. Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên bố trí cho các mục đích công cộng; hạn chế tối đa đấu giá, bán tài sản công. Rà soát các dự án đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư và các dự án đầu tư mà thành phố Hưng Yên không có khả năng đối ứng vốn để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, có giải pháp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, hướng tới không còn hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Các Ban Đảng tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận này với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng tỉnh,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Công TTĐT Đảng bộ tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU, TK.BTTU,
- Lưu VPTU, CV.KT-XH<sup>Th.H</sup>

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Trần Quốc Toàn**